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"สมคดิ" มั่นใจเศรษฐกิจดีดกลับ

ตางชาติลงทุนจริงใน 6 เดือนใหสิทธิพิเศษเพ่ิม
“สมคิด” ปล้ืม “บิ๊กตู” ไปยูเอ็นประสบความสําเร็จ สรางผลดีกับประเทศชวยลดแรงกดดันในเวทีโลก

มั่นใจไตรมาสแรกปหนาสถานการณเศรษฐกิจจะตีกลับ กลอมนักลงทุนญ่ีปุนมาลงทุนเพ่ิมเทคโนโลยีให
สินคาไทย แยมคลังบีโอไอเตรียมใหสิทธิพิเศษเพ่ิมสําหรับนักลงทุนที่ลงทุนเม็ดเงินจริงภายใน 6 เดือน เล็ง
นําทีมอุตสาหกรรม การคา ทองเที่ยว วิทยาศาสตรถกหุนสวนไทย–ญ่ีปุน ปลาย พ.ย.–ตน ธ.ค.นี้

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี เปดเผยภายหลังนายอะกิระ มูราโคชิ ประธาน
หอการคาญ่ีปุน-กรุงเทพฯ (เจซีซี) และคณะผูบริหารหอการคาเขาพบวา ไดสรุปสถานการณของประเทศ
ไทยใหหอการคาญ่ีปุน-กรุงเทพฯ ทราบวา ประเทศไทยไมมีสถานการณอะไรที่หนักหนาจนนาเปนหวง และ
รัฐบาลโดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจชุดใหมเขามาทํางานประมาณ 1 เดือน ในชวงแรกไดพยายามใหมีเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น จากมาตรการชวยเหลือเกษตรกร ซึ่งมาตรการออกไปไดประมาณ 2
สัปดาหคงตองใชเวลาอีกสักระยะหนึ่งจะมีเม็ดเงินลงไปหมุนเวียนในระบบมากขึ้น

ขณะเดียวกัน ไดแจงใหเจซีซีทราบวาประเทศ ไทยไดเพ่ิมแรงจูงใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบ
กลุมคลัสเตอร และกระทรวงการคลังกําลังดูแลเรื่องการจะชวยทําใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย มีความ
งายและสะดวกขึ้น และคงมีผลออกมาในไมชานี้ ซึ่งทางญ่ีปุนพอใจมาก เนื่องจากญ่ีปุนลงทุนในประเทศไทย
มากที่สุดแหงหนึ่ง สิ่งที่ตองการใหนักลงทุนญ่ีปุนมาลงทุนในไทย จะเนนใหแรงจูงใจในกลุมที่สามารถตอ
ยอดเทคโนโลยีของไทยได หรือยกมูลคาใหสูงขึ้น เชน กลุมเกษตรแปรรูป ปโตรเคมี และอาหาร ซึ่งจะใช
วัตถุดิบในประเทศทั้งสิ้น แตขาดเทคโนโลยีและวิทยาการ จึงตองการใหนักลงทุนมาลงทุนในสวนนี้ใช
วัตถุดิบของไทยเพ่ิมมูลคาจากเดิมขายไดราคา 10 บาท เพ่ิมเปนขายได 100 บาท และตองการใหนักลงทุน
มาลงทุนเดี๋ยวนี้เลย ไมตองรอดูสถานการณถึงปหนา โดยกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการ



สงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) อยูระหวางออกมาตรการพิเศษใหนักลงทุนที่ลงทุนเม็ดเงินจริงๆในชวง 6 เดือน
คือ ไตรมาส 4 ปนี้และไตรมาส 1 ปหนา

“ผมไดแจงใหนักลงทุนญ่ีปุนทราบถึงการลงทุนในซุปเปอรคลัสเตอร อยากใหเขาเขามาลงทุน
โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศไทยตองการเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งก็ตรงกับความตองการของเจซีซีที่อยาก
ใหรัฐบาลชวยเหลือ พาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (เอสเอ็มอี) ของญ่ีปุนมาลงทุนในประเทศไทย ซึ่ง
กลุมเอสเอ็มอีญ่ีปุนจะมีเทคโนโลยีที่สูงมาก ตรงกับที่ประเทศไทยตองการพอดี ซึ่งประมาณปลาย พ.ย.หรือ
ตน ธ.ค.นี้ ผมจะเดินทางไปญ่ีปุน แตการเดินทางไปครั้งนี้ไมอยากใหแคเปนการเจรจาการคา แตอยากให
เปนการเจรจาหลายกระทรวงรวมกันระหวางอุตสาหกรรม การคา การทองเที่ยว วิทยาศาสตร ใหมีลักษณะ
เปนหุนสวนระหวางกันทั้งเศรษฐกิจและสังคม จึงเสนอเขาประสานกับทางการญ่ีปุนดวย”

นอกจากนี้ ไดหารือถึงเสนทางรถไฟซึ่งนักลงทุนญ่ีปุนใหความสนใจมาก โดยเฉพาะเสนทาง
ตะวันตกเช่ือมตะวันออกหรืออีสเวสตคอริดอร เสนทางมาบตาพุด-กรุงเทพฯ-เพชรบุรี-ราชบุรี -กาญจนบุรี
ออกไปถึงพมา ระหวางเสนทางนี้จะมีโรงงานของญ่ีปุนจํานวนมาก ซึ่งสิ่งที่ทางญ่ีปุนมองวาจะเปนประโยชน
อยางมากคือ ในปจจุบันญ่ีปุนไปลงทุนในเขมร เวียดนาม ไทย เมียนมา แตละแหงแยกตางหากจากกันและ
ผลิตสินคาซ้ําๆแลวสงออก เมื่อมีเสนทางรถไฟมาเปนตัวเช่ือม นักลงทุนญ่ีปุนจะสามารถออกแบบ
กระบวนการผลิตไดวา การไปลงทุนในประเทศไหนจะผลิตอะไรแลวนํามาเช่ือมโยงกันผานเสนทางรถไฟสง
สินคาไปพมา หรือออกทะเลทางมาบตาพุดได จึงไดแจงไปยังนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคมให
เรงดําเนินการสําหรับเสนทางนี้ ทั้งนี้ นักลงทุนญ่ีปุนสามารถจะเขามามีสวนรวมกับการพัฒนาเสนทางรถไฟ
ได โดยการรวมกลุมกันตั้งเปนกลุมกิจการรวมคา แลวย่ืนขอเสนอมาทางกระทรวงคมนาคม เจรจากันไดวา
สนใจจะเขามา รวมเสนทางชวงไหนหรือมีวิธีการดําเนินการอยางไร

นายสมคิด กลาวดวยวา ไดคุยกับหอการคาญ่ีปุน-กรุงเทพฯ ถึงการที่ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี เดินทางไปสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ผลจากความสําเร็จที่นายกรัฐมนตรีไปยูเอ็นครั้งนี้ เช่ือวา
จะเปนผลดีมาก จากการที่ในตางประเทศมองไทย เช่ือวาแรงกดดันตางๆจากนี้ไปจะนอยลง ถา
ภายในประเทศสงบขึ้น และแรงกดดันจากนอกประเทศลดนอยลง และรัฐบาลทํางานหนักอยางนี้ก็เช่ือวา
สถานการณตางๆจะดีขึ้น

“การไปยูเอ็นของทานนายกฯประสบความสําเร็จสูงมาก นั่นเปนตัว Breakthrough หรือการฝา
อุปสรรคดานการตางประเทศ นาจะเปนสัญญาณ ที่ดี จะสงผลหลายเรื่องที่มีปญหาอยูในขณะนี้ทั้งไอยูยูและ
ไอเคโอ”

นายสมคิด กลาวดวยวา ทางญ่ีปุนไดถามวาเศรษฐกิจไตรมาสสุดทายปนี้ของไทยจะเปนอยางไร ซึ่ง
ไดตอบไปวาถาปริมาณเงินหมุนเวียนลงไปทันไตรมาสสุดทาย และถากระทรวงพาณิชยขับเคล่ือนการ
สงออกไดดีพอ บวกกับสถานการณเศรษฐกิจโลกที่กําลังจะดีขึ้นจากทั้งอเมริกาและยุโรป คิดวาไตรมาส 1 ป
หนาสถานการณนาจะพลิกกลับไดแลว ทุกอยางนาจะดีขึ้น โดยเฉพาะการที่ยูเอ็นหรือสหรัฐ– อเมริกามีทาที
เปนมิตรกับไทยมากขึ้นเปนสิ่งที่ดีมาก ทําใหนักลงทุนญ่ีปุนมองเมืองไทยอยางมีความมั่นใจมากขึ้น หวังแต
วาจะไมมีอะไรที่ไมดีเกิดขึ้นกับเมืองไทยอีก เราเสียเวลาไปแลวเกือบ 10 ปแลว



สําหรับการสงออก กระทรวงพาณิชยกําลังสงคนเพ่ิมไปเจาะตลาดเมืองใหญของจีนซึ่งมีกวา 20
เมือง แตขณะนี้มีทูตพาณิชยอยูไมกี่คน แคประเทศเดียวก็มีโอกาสจะเพ่ิมตลาดไดมากแลว และอิหราน
กําลังจะเปดประเทศอีกครั้ง ที่โตโยตามั่นใจวาจะสงออกไดมากขึ้น เพราะจะไปขายสินคากับอิหราน โดย
เดือนที่ผานมาโตโยตาสงออกไดเพ่ิมมากขึ้นพอสมควร มั่นใจไตรมาสสุดทายสงออกได 70,000 คัน อิหราน
และตะวันออกกลางเปนตลาดใหญที่นาสนใจ

ขาวจากหนังสือพมิพ คมชัดลึก

ทํากินถิ่นอาเซียน : หองแล็บสินคาเกษตรในเออีซี : โดย...อาหมัด เบ็ญอาหวัง

ตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง 3 เดือน หรือ 90 วันเทานั้น การรวมตัวของกลุมประเทศในอาเซียนมาเปน
หนึ่งเดียวภายใตกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ที่เราจะตองทุบกําแพงภาษีการนําเขาสินคา
เกษตร ฉะนั้นจําเปนอยางย่ิงที่เราตองกําหนดกรอบมาตรฐานของสินคาเกษตรและอาหารเหลานี้ใหได
มาตรฐานเดียวกัน ไมใชวาใครมีสินคาเกษตรในมือแลวสามารถสงไปขายในกลุมเออีซีไดอยางตามอําเภอใจ
เพราะเราตองคํานึงถึงหลายอยาง ไมวาจะเปนเรื่องของความปลอดภัยตอผูบริโภค เรื่องการเกษตรที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม เปนตน

ภายใตกรอบกรอบขอตกลงยอมรับรวมกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการตกลงหรือได
ยอมรับผลการตรวจสอบสินคาเกษตรที่ตองผานหองแล็บมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยไมตองมีการตรวจ
วิเคราะหซ้ํา ซึ่งถือเปนมาตรการหนึ่งที่ชวยรับรองและสรางความเช่ือมั่นดานคุณภาพและความปลอดภัย
ของสินคาเกษตรในระดับสากลได

แต...ปญหามีอยูวาปจจุบันมีหองแล็บของไทยยังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 กวา
120 แหงทั่วประเทศ สวนใหญเปนหองแล็บของโรงงานเอกชน ขณะเดียวกันประเทศเพ่ือนบานในอาเซียน
อาทิ สปป.ลาว และกัมพูชา ยังไมมีหองแล็บมาตรฐานที่วานี้ดวย สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ (มกอช.) มองวามีความจําเปนและถึงเวลาที่เราควรจะใหหองแล็บของไทยเขาระบบเพ่ิม
และพัฒนาหองแล็บของประเทศเพ่ือนบานสูมาตรฐาน ISO/IEC17025 เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการ
ตรวจสอบสินคาเกษตรกลุมอาเซียนรองรับการคา-ตลาด ในเออีซีตอไป

เรื่องนี้ ทานพิศาล พงศาพิชณ รองเลขาธิการ มกอช.บอกวา ขณะนี้ มกอช.กําลังจัดทําโครงการ
พัฒนาขีดความสามารถดานระบบหองปฏิบัติการของประเทศในกลุมอาเซียน โดยมุงพัฒนาหองแล็บทด



สอบสินคาเกษตรและอาหารภาครัฐของ สปป.ลาว รวมทั้งหองแล็บภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาของ
ไทยที่อยูในภูมิภาคการคาไทย-ลาว ที่ยังไมไดรับการรับรองมาตรฐานในรายการทดสอบสินคาเกษตรและ
อาหาร โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหเขาสูมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพ่ิมขึ้น

เบื้องตนไดประสานหนวยงานที่มีหองแล็บอยูในภูมิภาคการคาไทย-ลาว เขารวมโครงการ ซึ่งไดรับ
การตอบรับจากแล็บไทยและแล็บลาว รวม 32 แหง จากนั้น มกอช.ไดประเมินศักยภาพและความเปนไปได
ในการพัฒนาโดยไดคัดเลือกหองแล็บ 3 แหงเขารวมโครงการนํารอง ไดแก หองแล็บของ สปป.ลาว 2 แหง
และหองแล็บของไทย 1 แหง คือ บริษัท คอรนโปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือตอยอดและขยายผลการ
พัฒนายกระดับขีดความสามารถหองแล็บดังกลาวใหเขาสูมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตอไปในเร็วๆ นี้

เพราะถึงอยางไรเสีย อนาคตหองแล็บทดสอบสินคาเกษตรและอาหารของไทยตองไดรับการพัฒนา
เขาสูมาตรฐาน ISO/IEC 17025 อยูแลว เพ่ือใหเปนที่ยอมรับและสรางความเช่ือมั่นใหประเทศคูคา ซึ่งจะ
ชวยเพ่ิมศักยภาพการแขงขันใหสินคาเกษตรไทยใหสามารถรองรับการคากับประเทศเพ่ือนบานในกลุม
อาเซียนหลังเปดตลาดเออีซี

อยาลืมนะครับวา อนาคตคาดกันวาเราตองมีการคาทั้งภายในและนอกตลาดเออีซีดวยครับ!

ทํามาหากิน : จากทํานาใชเคมีสู 'เกษตรอินทรีย' วันนี้ 'ขวัญน้ําออย' สงออกปละ 250 ล.
: โดย ดลมนัส กาเจ

เวลาผานไป 15 ปเต็มๆ ที่เกษตรกรบานศิริพัฒนา ต.น้ําออม อ.คอวัง จ.ยโสธร รวมตัวตั้งกลุม
เครือขายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมย่ังยืนน้ําออม เพ่ือผลิตขาวอินทรียครบวงจร ภายใตเครื่องหมาย
การคา “ขวัญน้ําออย” จนสามารถขยายเครือขายไดถึง 5 จังหวัด เนนสงออก 90% สรางรายไดเขากลุมปละ
กวา 250 ลานบาท ลาสุดตั้งบริษัท อีสานไทยออรแกนิคส จํากัด เพ่ือสงออกเองในป 2559 ประเดิมที่
ประเทศจีน

สายัณต สีถาน กรรมการ กลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมย่ังยืนน้ําออม บอกวา เดิมทีชาว
ต.ต.น้ําออม อ.คอวัง มีอาชีพทํานาเปนหลัก โดยใชเคมีทั้งปุย ยากําจัดวัชพืช และยาฆาแมลง ทําใหสภาพ
ดินเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว กุง หอย ปู ปลา ในทองนาในฤดูน้ําหลากก็หายไปหมด เกษตรกรสุขภาพเริ่มแย
ทํานาไดขาวขายในราคาถูก จึงปรึกษากับพอคาคนกลางที่รับซื้อขาว ไดรับคําแนะนําวา ปจจุบันตลาดใน



ตางประเทศหันมาสนใจขาวที่ปลอดจากสารเคมี โดยเฉพาะขาวอินทรียกําลังมากแรง จึงปรึกษากันและ
ศึกษารายละเอียดเพ่ิม จึงตัดสินใจพลิกนาที่บานศิริพัฒนา ต.น้ําออม มาปลูกขาวอินทรียในป 2543 หรือ 15
ปที่แลว

“แรกๆ ก็ไมคอยมั่นใจเทาไร พอลงมือจริงๆ เห็นไดผล คือที่นามีสภาพดินที่รวนขึ้น ตนทุนการทํานา
ลดลงอยางชัดเจน โดยเฉพาะคาปุยเคมีที่แพงหลายเทาตัว เรามาใชปุยหมักชีวภาพ ปุยคอก ยาฆาแมลง
ที่มาจากสารสกัดธรรมชาติที่ถูกกวา ซึ่งสวนใหญทําเอง สามารถลดตนไดไรละกวา 2,000 บาท” สายัณต
กลาว

กระนั้นในชวงแรก สายัณตยอมรับวา เกษตรกรไดกําไรไมมากนัก เพราะตองจางทุกอยาง กระทั่งใน
ป 2548 ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐติดตั้งเครื่องสีขาวขนาดกําลังผลิตวันละ 5 ตัน ตอมาไดงบประมาณ
จากผูวาฯ ซีอีโอ กวา 6 แสนบาท สามารถขยายโรงสีมีกําลังผลิตวันละ 12 ตัน รวมถึง รถตัก รถไถนา รถ
กระบะ เครื่องแพ็กสุญญากาศ เครื่องช่ังขนาด เครื่องเย็บกระสอบ เครื่องช่ัง เครื่องกะเทาะเปลือกขาว และ
อ่ืนๆ จนสามารถผลิตขาวสารเองภายใตแบรนด “ขวัญน้ําออย” และมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อป
2551 ผลิตขาวอินทรียแบบครบวงจร ตอมาไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจาก บีซีเอส/ยูเอสดีเอ
สหภาพยุโรป และไดเปนหนึ่งในสมาชิกตลาดการคายุติธรรม หรือแฟรเทรด (เอฟแอลโอ) จนทุกวันนี้มี
สมาชิกขยายไป 5 จังหวัด คือ ยโสธร บุรีรัมย ศรีสะเกษ สุรินทร และอํานาจเจริญ สามารถสงขาวอินทรียได
กวา 250 ลานบาท แตที่ผานมาจะสงผานบริษัทผูสง 5-6 ราย ลาสุดเราไดตั้งบริษัท อีสานไทยออรแกนิคส
จํากัด เพ่ือสงออกเอง ประเดิมออกไปยังจีนในป 2559 นี้

ประพน อีสา เกษตรกรวยั 70 ป จาก ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร หนึ่งในสมาชิกกลุมเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมย่ังยืนน้ําออม บอกวา มีที่ทํานา 26 ไร หลังจากปลูกขาวอินทรียทําใหลดตนทุน
การทํานา จากเดิมตองลงทุนไรละ 4,800 บาท เหลือ 2,400 บาท ทําใหมีเงินเหลือใชบาง เพราะขาวอินทรีย
ราคาดี กิโลกรัมละ 14-16 บาท ถาขาวธรรมดากิโลกรัมละราว 13 บาท เทานั้น


